



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กองบริหารทรัพยากรบุคคล โทรศัพท์ ๐ ๒๒๔๗ ๐๓๐๕

ที่ รง ๐๔๐๓/ว ๐๒๐๖๔

วันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๓

เรื่อง รับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหาร ระดับต้น

เรียน รองอธิบดี ผู้ตรวจราชการกรม ผู้อำนวยการสำนัก เลขาธิการกรม ผู้อำนวยการกอง ผู้อำนวยการกลุ่ม ผู้อำนวยการสำนักงาน ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงาน ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานนานาชาติ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาบุคลากรในอุตสาหกรรมยานยนต์ และชิ้นส่วนอะไหล่ยานยนต์ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาทรัพยากรมนุษย์สำหรับอุตสาหกรรมบริการสุขภาพ ผู้อำนวยการศูนย์ข้อมูลเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาบุคลากร สาขาเทคโนโลยีการผลิตอัตโนมัติและหุ่นยนต์

กรมพัฒนาฝีมือแรงงานขอแจ้งสำเนาประกาศคณะกรรมการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญ เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหาร ระดับต้น กระทรวงแรงงาน ลงวันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๖๓ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหาร ระดับต้น จำนวน ๑๒ ตำแหน่ง ได้แก่ สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน จำนวน ๒ ตำแหน่ง สังกัดกรมการจัดหางาน จำนวน ๓ ตำแหน่ง สังกัดกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน จำนวน ๒ ตำแหน่ง สังกัดกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน จำนวน ๓ ตำแหน่ง และสังกัดสำนักงานประกันสังคม จำนวน ๒ ตำแหน่ง พร้อมด้วยรายละเอียดแนบท้ายประกาศฯ ใบสมัคร แบบแสดงผลงานด้านบริหารจัดการ (ย้อนหลังไม่เกิน ๔ ปี) และข้อเสนอวิสัยทัศน์ ความคาดหวัง เป้าหมาย แนวทางการดำเนินงานและข้อเสนออื่นๆ ของงานในตำแหน่ง ซึ่งผู้มีคุณสมบัติประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือก ตามประกาศดังกล่าว ส่งใบสมัครและเอกสารต่างๆ ตามที่คณะกรรมการคัดเลือกฯ กำหนด ได้ที่กลุ่มงานสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง กองบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน ตั้งแต่วันที่ ๙ - ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๓ ในวันและเวลาราชการ กรณีสมัครผ่านทางไปรษณีย์ให้ส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนด่วนพิเศษ (EMS) และให้ส่งสำเนา หลักฐานการส่ง EMS ที่หมายเลขโทรสาร ๐ ๒๒๔๗ ๖๙๒๕ ในวันเดียวกันกับที่ส่ง EMS โดยถือวันที่ที่ทำการไปรษณีย์ออกใบรับฝากเป็นหลักฐานฝากส่ง หรือวันที่ที่ทำการไปรษณีย์ต้นทางประทับตรารับที่ซองใบสมัคร เป็นวันที่ยื่นใบสมัคร ทั้งนี้ ผู้สมัครที่ส่งใบสมัครและเอกสารต่างๆ ที่คณะกรรมการคัดเลือกฯ กำหนด ไม่ครบถ้วน ภายในวันที่กำหนดดังกล่าว จะไม่ได้รับการพิจารณา โดยสามารถเรียกดูข้อมูลและสิ่งพิมพ์เอกสารได้จากเว็บไซต์ กองบริหารทรัพยากรบุคคล <http://home.dsd.go.th/hr>

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

(นายรัชช เบญจาทิกุล)

อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน